

## รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ส่งเสริมให้มีการใช้เกลือจากชวานาเกลือให้มากขึ้น

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ Mr. Edhy Prabowo รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ได้จัดประชุมกับสมาคมชวานาเกลือมาตุรา ตัวแทนจากอุตสาหกรรมเกลือและสหกรณ์เกลือ ที่สำนักงานกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการผลิตเกลือและชวานาเกลือเพื่อวางแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกลือ โดยใช้เกลือจากชวานาเกลือ

Mr. Edhy Prabowo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงกล่าวว่า เกลือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับทุกคน แต่เกลื่อยังไม่ได้รับการดูแลมากนัก จนทำให้ราคาเกลือตกและไม่ได้ราคาที่เหมาะสม ดังนั้นรัฐบาลควรทำการร่วมมือกับชวานาเกลือให้มากขึ้นเพื่อนำไปขายแก่อุตสาหกรรมเกลือเพื่อสุดท้ายแล้วเกลือจากชวานาเกลือจะได้ถูกนำไปใช้มากขึ้นซึ่งจะทำให้ราคาเกลือสูงขึ้นและเป็นราคาที่เหมาะสม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงได้ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงกับผู้ประกอบการผลิตเกลือ ระบุโควตาหรือจำนวนการผลิตเกลือภายในประเทศให้ออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจน เพราะจะได้กำหนดปริมาณการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศที่เหมาะสม และไม่ทำให้ส่งผลกระทบต่อเกลือจากชวานาเกลือ

Mr. Setia ตัวแทนจากสหกรณ์เกลือได้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้การผลิตเกลือเป็นเพียงแค่เกลือบริโภค ดังนั้นหลังจากนี้ควรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการแปรรูปให้เป็นเกลืออุตสาหกรรมหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือจากชวานาเกลือ

จากข้อมูลกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ระบุว่า อินโดนีเซียมีพื้นที่นาเกลือประมาณ 27,047.65 เฮกเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่นาเกลือจากชวานาเกลือจำนวน 22,592.65 เฮกเตอร์และมีชวานาเกลือประมาณ 19,503 คน อีก 4,455 เฮกเตอร์เป็นพื้นที่ของอุตสาหกรรมเกลือ การผลิตเกลือภายในประเทศมีจำนวน 2,089,824.25 ตัน ซึ่งประกอบไปด้วย เกลือจากชวานาเกลือจำนวน 1,743,580.25 ตัน และจากอุตสาหกรรมเกลือจำนวน 346,244 ตัน ในปี 2563 รัฐบาลมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเกลือภายในประเทศประมาณ 3 ล้านตัน/ปี ดังนั้นรัฐบาลจึงมียุทธศาสตร์หรือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกลือ

ตั้งนี้ 1. การสร้างคลังเกลือแห่งชาติ 2. การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตเกลือ 3. การสร้างสหกรณ์นาเกลือ 4. การทำใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

แหล่งที่มา : ข่าวสำนักงานกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ฉบับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๒